



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ newstv, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ bbc, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, เว็บไซต์ thestandard, เว็บไซต์ thaiquote, เว็บไซต์ 77khaoded, สปริงนิวส์, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ประชาไท, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ ch3thailand, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ workpointnews, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์ sanook, เว็บไซต์ One31, เว็บไซต์ประชาชาติ, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ thaipbs, เว็บไซต์ nationweekend

-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. แถลงว่า พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 2 ราย อยู่ในกลุ่มคนไทยที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิตาลี สถานการณ์ล่าสุด มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 31 ราย ยังรักษาตัวอยู่ใน รพ. 18 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 50 ราย อยู่ลำดับที่ 25 ของโลก ส่วนหญิงไทย อายุ 30 ปี ที่เป็นแรงงานนอกระบบจากเกาหลีใต้ ตรวจพบอาการไข้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผลการตรวจซ้ำทางห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่งไม่พบเชื้อ สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก 1 ราย ที่สถาบันบำราศนราดูร ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว อาการอยู่ในภาวะวิกฤติ สธ. ยังคงเข้มระบบคัดกรองคนเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 10 กล่าวว่า ประชาชนโทรติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 กว่า 2,000 สาย ทำให้ได้รับการร้องเรียนว่าไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ สธ.จึงเพิ่มช่องทางทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ชื่อ "ไทยรู้สู้โควิด" และระบบแชตบอท "คร.ok"

-นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง แถลงว่า ครม.เศรษฐกิจ เห็นชอบตามที่ก.การคลังเสนอมาตรการชุดที่ 1 โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือ การให้เงินแก่ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผ่านระบบอีเพย์เมนต์ คนละ 2,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 1,000 บาท และจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. ในสัปดาห์ต่อไป

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.มหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลพิจารณาผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ในส่วนของการให้เงินประชาชน ต่างประเทศก็ดำเนินการ แต่ไทยไม่ได้ให้มากเหมือนต่างประเทศ และไม่ใช้แค่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นแต่ต้องครอบคลุมกลุ่มอื่น ๆ ด้วย

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำชับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ว่า เนื่องจากมีประเด็นต้องแถลงเพิ่มเติมจากสร. โดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมาย กรณีจะต้องกักกันตัวเป็นเวลา 14 วันถือเป็นข้อบังคับหรือไม่ และหากใครฝ่าฝืน ไม่เข้าสู่การกักกันตัวจะต้องถูกดำเนินการอย่างไร รวมถึงเรื่องการแจกหน้ากากอนามัย และตอนนี้ยังมีประเด็นเพิ่มเติมคือเรื่องเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะนำเรื่องหารือในที่ประชุมของศูนย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-เสนอข่าว พญ.พรหมพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนยึดหลักสร้างสุขอนามัย ช่วยป้องกันและลดการแพร่เชื้อ COVID-19 ด้วย 3 ล. คือ ลด : ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและ ก่อนรับประทานอาหาร และหากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยง : เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่มีคนหนาแน่น รวมทั้งเลี่ยงใช้มือสัมผัสหน้า และดูแล : ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ กรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแยกสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-เสนอข่าว ด้านชายแดน อ.รัฐประเทศ จ.สระแก้ว พบเข้มนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเสี่ยงเข้าไทย หลัง สธ. ประกาศประเทศเสี่ยง COVID-19 ภาพรวมตั้งแต่เกิดการระบาด 2 เดือน ห้ามคนมีไข้เกินเกณฑ์ข้ามแดนกว่า 1,000 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เสียงใต้

-เสนอข่าว จ.ภูเก็ต จัดเตรียมสถานที่ 4 แห่ง สำหรับพักสังเกตอาการของผู้ที่เดินทางกลับจากเกาหลี พร้อมออกมาตรการเฝ้าระวังเข้ม เผยขณะนี้มีแค่ 1 รายเข้าดูอาการ เบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว นายวิษณุ วจินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงกรณีสื่อออนไลน์รายงาน ว่า จ.สุราษฎร์ธานี พบผู้ต้องสงสัยไปทำงานเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้ใน อ.ไชยา โดยนำภาพในห้องประชุมจังหวัดไปอ้างว่าตนสั่งการให้ติดตามตัว ว่า ไม่เป็นความจริงขณะนี้ จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าข่ายต้องติดตามอาการ 1 ราย ใน อ.คีรีรัฐนิคม อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ region3

-เสนอข่าวจ.ลำพูน เลื่อน 3 งานสำคัญประจำปีของ อ.ป่าซาง ออกไปไม่มีกำหนด ด้าน อปท.ถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยากรผลิตหน้ากากผ้า ตามเป้า 4.5 แสนชิ้น ใน 15 วัน ย้ำประชาชนเฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัยตามคำแนะนำของ สธ.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว จ.กระบี่ บูรณาการทุกภาคส่วน กำหนดแผนป้องกันและคัดกรอง COVID -19 ในแรงงานไทยกลับจากเกาหลีและกลุ่มเสี่ยง โดยมีแผนรองรับ 2 กรณี คือ พื้นที่กักกันเฉพาะประชาชนที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศ คือ จีน เกาหลี อิตาลี อิหร่าน คือ กองร้อย อสจ.ที่ 1 กระบี่ และแผนรองรับกรณีมีผู้ป่วย Covid 19 จำนวนมาก จะจัดตั้งรพ.สนาม ณ ค่ายทหาร ร.15 พัน 1 ส่วนปัญหาหน้ากากขาดตลาด มีการจำหน่ายโดยรถโมบายเคลื่อนที่ของก.พาณิชย์ ภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัด</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์ newstv, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้เรียกประชุมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยืนยันสถานการณ์ไม่รุนแรงเท่าช่วงวิกฤตน้ำท่วมปี 2555 ได้กำชับให้กรมการค้าภายในติดตามผลการดำเนินงานของเอกชน ดูแลไม่ให้สินค้าขาดแคลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ประธานมูลนิธิมิ่งมงคล-จงกลธูปกระจ่าง นำทีมคนรักปทุมพร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาบริเวณจุดคัดกรองและจุดคัดแยกผู้ป่วย ภายในอาคาร ม.ร.ว.สุขพรรณ สนิทวงศ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากเดิม 29 มี.ค. 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะสงบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์ ลิขิตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค พร้อมมอบหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้น แต่พระภิกษุสงฆ์ และรพ. หน่วยบริการสาธารณสุข ผู้นำชุมชน 90 ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ตลาด และสถานีขนส่ง แนะนำผลิตหน้ากากผ้าแก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย</p> <p>-นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการจับกุมผู้ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา ว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และย้ำว่าการขายหน้ากากอนามัยเกิน 2.50 บาท/ชิ้น มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นแจ้งสายด่วน บก.ปคบ. 1135 ดำเนินการได้</p> <p>-ที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจับกุม น.ส.พัฒนาธิยา เจริญพันธ์จันทร์ และนายชาเมต วอน อายุ 50 ปี สัญชาติกัมพูชา พร้อมหน้ากากอนามัย 25,000 ชิ้น ตั้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาสูง โดยตรวจพบจากเพจ "หน้ากากอนามัยราคาถูก" เจ้าหน้าที่มีการล่อซื้อก่อนแสดงตัวจับกุม พบหน้ากากอนามัยทั้งหมดผลิตจากประเทศเวียดนาม</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.การกักตัวแรงงานไทยผิดกม.จากเกาหลีใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์ thaiquote, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์บ้านเมือง, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ 77khaoded</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และก.คมนาคม เพื่อรองรับการเดินทางกลับของไทยจากประเทศเกาหลีใต้ ว่า ผู้โดยสารล็อตแรก 200 คน จะส่งไปกักตัว 14 วัน ที่สวนสนประดิพัทธ์ 1 อ.ห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สัทหีบโมเดลเป็นตัวอย่าง ซึ่งทุกคนจะต้องตอบคำถามและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้น สัทหีบจะเป็นศูนย์กลางในการคัดแยกผู้ที่ต้องอยู่พื้นที่กักกันโรคที่รัฐบาลจัดหาให้ และผู้ที่สามารถกักกันโรคที่บ้านพักตามภูมิลำเนา โดย สสจ. เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจสั่งการ ด้านเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ ได้จัดเตรียมความพร้อมอาคารรับรองทั้ง 6 หลัง เพื่อเป็นพื้นที่ควบคุมคนไทยที่กลับจากเกาหลีใต้ 14 วัน</p> <p>-จากกระแสข่าวรัฐบาลจะใช้พื้นที่ทหาร อาคารรับรองหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี รวมทั้งอาคารรับรองบ่อฝ้าย และสวนสนประดิพัทธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่ควบคุมโรค COVID-19 ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเกรงว่าจะมีการแพร่เชื้อและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึ่ง พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เสมอชัย โฆษกกองทัพอากาศ ยืนยันว่า ไม่ต้องกังวล ไม่ได้ใช้อาคารที่พักสวัสดิการบ่อฝ้ายของกองทัพอากาศเป็นแหล่งเฝ้าติดตามกลุ่มเสี่ยง แต่ใช้พื้นที่ของโรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยเจ้าหน้าที่ สธ. ตรวจสอบพื้นที่และเห็นตรงกันว่าเหมาะสม เพราะอยู่ห่างไกลจากชุมชน แยกออกจากที่พักกำลังพลสภาพแวดล้อมโปร่ง โล่ง สบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวก และมีรพ.จันทร์บุศบกฯ ถือว่าปลอดภัย พร้อมใช้ได้วันที่ 10 มี.ค.นี้</p> <p>-จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับสสจ.และรพ.เพชรบูรณ์ เตรียมสร้างสถานที่กักกันตัวเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-จ.พะเยา ขอให้แรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้ รับผิดชอบตนเอง ครอบครัวยุติและสังคม หากพบเข้ามาแล้วไม่แจ้งและไม่ยอมกักตัวเอง ขอให้แจ้งนายอำเภอเมืองพะเยาได้ทันที</p> <p>2.เงินบริจาคแก้ปัญหาโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว กรณีรัฐบาลเปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 มีประชาชนบางส่วนตั้งข้อสงสัยและไม่เห็นด้วย อยากให้สอบถามความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการสละเงินเดือน เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>-สื่อโซเชียลทั้ง facebook และ twitter วิจารณ์ว่า เมื่อมีการมอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้ว ทำไมถึงยังต้องเปิดรับบริจาค เป็นการทำงานซ้ำซ้อนเพื่อเอาหน้าหรือไม่</p> <p>-นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า เงินบริจาคแก้ปัญหาโควิด-19 จะเตรียมไว้สนับสนุนเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ในส่วนที่เบิกจ่ายจากราชการไม่ได้ ไม่ใช่ไปดูแลแรงงานไทยที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและที่เพิ่งเดินทางกลับ และไม่ได้นำไปแจกให้ประชาชนทั่วไปตามที่เป็นการไป</p> <p>-นางนงนุช ภิรมย์ภักดี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ไม่มีเจตนาเปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วไป แต่เมื่อมีข่าวทำให้ภาคเอกชนบางส่วนสอบถามช่องทางร่วมสนับสนุน ซึ่งรัฐบาลยินดีหากจะร่วมสมทบทุนผ่านช่องทางดังกล่าว รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจด้วย</p> <p>3.ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์ทันเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผย ขณะนี้สธ.ได้โควตาหน้ากากอนามัยจากก.พาณิชย์ 400,000 ชิ้น และจะขอโควตาเพิ่มอีก 50,000 ชิ้น ให้แก่สถานที่ยกกันโคโรนาไวรัสที่สกัดหีบ หากพบบุคลากรทางการแพทย์รพ.ใดระบุว่าจะขาดแคลนหน้ากากอนามัย จะเรียกผู้บริหารรพ.มาสอบถาม นอกจากนี้ ได้ให้โควตาเพิ่มเติมกับรพ.ของรัฐขนาดใหญ่ เช่น รพ.ศิริราช รพ.รามธิบดี และรพ.จุฬาลงกรณ์ รวม 400,000 ชิ้น/วัน หากยังไม่พอจะนำโควตาอีก 1.2 ล้านชิ้นจากก.พาณิชย์มาจัดสรรเพิ่มเติม</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. กรมการค้าภายใน รวมถึงผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไทย ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อตกลงในการกระจายสินค้า เบื้องต้นกระจายให้หน่วยงานในระบบสาธารณสุข 700,000 ชิ้น/วัน ได้แก่ 1.สถานพยาบาลของ สธ. 400,000 ชิ้น/วัน 2.หน่วยงานนอก สธ. ได้แก่ รพ.ค่าย รพ.ตำรวจ กษัตริย์ รพ.รัฐวิสาหกิจ หรือรพ.เทศบาลต่าง ๆ เป็นต้น 30,000 ชิ้น/วัน ทั้ง 2 กลุ่ม 3.รพ.สังกัดมหาวิทยาลัยและคณะทันตแพทยศาสตร์ 60,000 ชิ้น/วัน โดย UHosNet ช่วยจัดสรร 4.รพ.เอกชนและคลินิกต่าง ๆ 140,000 ชิ้น/วัน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสมาคมรพ.เอกชนช่วยจัดสรร 5.รพ.สังกัด กทม. 70,000 ชิ้น/วัน โดยสำนักงานแพทย์ กทม.เป็นผู้จัดสรร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ sanook</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบูลธรณ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประชาชนทั่วไปสามารถใช้หลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และสวมหน้ากากอนามัยแบบผ้า ส่วนผู้ป่วยและผู้ที่มีอาการ ไอ จาม ควรใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ด้าน นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุ หน้ากากผ้าถือเป็นทางเลือกของผู้ที่ไม่ป่วยได้ โดยใช้ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ และผ้าสาหลู ซึ่งแม้ว่าจะช่วยได้ไม่ 100% แต่รองรับได้ 54-59%</p> <p>ดร.ภูวดิ ตูจินดา โฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการ ก.การอุดมศึกษา กล่าวถึงประเด็นการนำกระดาษทิชชูมาทำเป็นหน้ากากอนามัย ว่า ลักษณะของกระดาษเป็นการประสานกันของเส้นใยเซลลูโลสซึ่งมีช่องว่าง อุดด้วยสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ อีกทั้งกระดาษอเนกประสงค์และกระดาษทิชชูยังมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำ เมื่อมีละอองเข้ามาเกาะจะถูกดูดซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อกระดาษ นอกจากนี้ บางกรณีมีการเติมสารฟอกขาวเพื่อช่วยให้สีขาวขึ้น หากใส่เป็นหน้ากาก มีความอับชื้นเป็นเวลานาน อาจแพ้และเกิดการระคายเคือง และเมื่อถูกเสียดสีขยู่กระดาษที่สูดเข้าปอดอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้</p> <p>4.ประเด็นหมอไอ้ตีวิจารณ์การควบคุมโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ tnthailand, เว็บไซต์ bangkokinsight, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์ newstv, เว็บไซต์ kapook, เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีโลกโซเชียลติดแฮชแท็ก #saveหมอไอ้ตี หลังออกมามีข่าววิจารณ์การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการบริหารงานของรัฐบาล จนถูกกดดันให้ลบโพสต์ และมีผลกระทบหน้าที่การงานอาจถึงขั้นถูกยึดใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ยืนยันว่า ไม่มีการกดดันจากสธ.หรือรัฐบาล</p> <p>-ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานว่าแพทย์รายนี้ทำงานอยู่ที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสธ. และสธ.ไม่มีอำนาจสั่งแพทย์สภาให้พิจารณาตัดสินใคร และในฐานะที่เป็นแพทย์ด้วยกันเห็นว่า การแสดงความเห็นทำได้ และสิ่งที่แพทย์รายนี้สื่อสารก็เหมือนกับที่สธ.อยากสื่อสารถึงประชาชน ยืนยันไม่ได้มีการกดดัน</p>	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationweekend</p> <p>-เสนอข่าว ตามที่ได้มีข่าวในสื่อออนไลน์ต่างๆ เรื่อง สธ.ประกาศสารแอตโดรกรราไฟไลต์ในฟ้าทะลายโจร ช่วยรักษา COVID-19 ทาง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สธ. พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>สถานการณ์ในต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, เว็บไซต์ js100, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-สถานการณ์ทั่วโลก ใน 93 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 เรือสำราญ ข้อมูลวันที่ 5 ม.ค.-7 มี.ค. 2563 พบผู้ป่วยยืนยัน 100,779 ราย เสียชีวิต 3,412 ราย ผู้ป่วยอาการหนักประมาณ 6,286 ราย และอัตราการหายดีร้อยละ 55.6% ส่วนประเทศจีน พบผู้ป่วย 80,675 ราย เสียชีวิต 3,042 ราย ขณะที่ประเทศพบผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศเพิ่มขึ้นอีกหลายประเทศ ได้แก่ โคลอมเบีย แอฟริกาใต้ เซอร์เบีย สโลวาเกีย เปรู นครรัฐวาติกัน แคนเมอรูน โตโก และคอซตาริกา โดยส่วนใหญ่เป็นผู้มีประวัติเดินทางไปประเทศอิตาลีมาก่อน</p> <p>-สหรัฐอเมริกา กำลังเร่งควบคุมการระบาดของบนเรือสำราญแกรนด์ปรินเซส ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ 21 ราย โดยจะให้เทียบท่าที่ท่าเรือที่ไม่ได้ใช้เชิงพาณิชย์ในสุดสัปดาห์นี้ และจะให้ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคและกักกันโรค ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 200 ราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 รายที่เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 15 ราย</p> <p>-เกาหลีใต้ ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 6,767 ราย หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 174 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 44 ราย ได้สั่งปิดอพาร์ทเมนต์ที่พัก 2 หลังในเมืองแทกู</p> <p>-อิตาลี รายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 49 ราย รวมเป็น 197 ราย นับเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับสองรองจากจีน</p> <p>-เดนมาร์ก โธมัส คาร์เลนเบิร์ก อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์ก ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงเดินทางกลับมาจากเนเธอร์แลนด์ จึงถูกกักตัวพร้อมกับคนอื่น ๆ อีก 13 คน ที่เคยใกล้ชิดกัน</p> <p>-ฟิลิปปินส์ เตรียมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข หลังพบการแพร่เชื้อในประเทศครั้งแรก</p> <p>-กัมพูชา พบผู้ติดเชื้อรายแรกของประเทศ เป็นชายอายุ 38 ปี มีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น</p> <p>-มาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 10 คน ซึ่งเคยสัมผัสกับผู้ป่วย</p> <p>-สิงคโปร์ ผู้ป่วย 8 คนอาการดีขึ้นและออกจาก รพ. ได้แล้ว ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 8 คน ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 138 คน 48 คนพักรักษาตัวในรพ. ส่วนใหญ่มีอาการทรงตัวจนถึงขั้น และ 8 คน อาการวิกฤติ</p>	
<p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-กล่าวว่า หลังประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ ถือเป็นนการยกระดับในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย ทำให้ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ตื่นตัวยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดภายในองค์กรเช่นกัน บางบริษัทมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือ ขอความร่วมมือพนักงานหรือผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย มีแผนฉุกเฉินตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค พร้อมประกาศให้งดการเดินทางต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หน.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ แนะนำว่า เมื่อกลับมาประเทศไทยแล้ว ต้องเก็บกักตัวอยู่ที่บ้านพัก 14 วัน และไม่ออกไปนอกบ้าน เพราะหากติดเชื้อที่มีอาการเพียงเล็กน้อย อาจแพร่เชื้อได้ ส่วนการปฏิบัติตัวที่บ้าน ต้องอยู่ห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัย แยกของใช้ แยกห้องน้ำ ถ้าต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับคนอื่นให้ใช้เป็นคนสุดท้ายแล้วทำความสะอาดให้ทั่ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอว่า กรมสุขภาพจิตเตือนสถานการณ์โรคโควิด-19 ต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคน ขอให้ต่อสู้ด้วย "สติ" แบบ "ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก" โดยใช้แนวทางในการรับมือ 2 วิธี คือ สำนึกต่อสังคม ทุกคนดูแลสุขภาพตนเองให้ดี กินร้อน ซอนกลาง หมั่นล้างมือ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ให้ความรู้กับคนที่ยังไม่รู้ ฟังข้อมูลข่าวสารจาก สธ. หรือแหล่งที่เชื่อถือได้ ถ้าเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจให้ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ปกปิดข้อมูล ปฏิบัติตามข้อแนะนำต่าง ๆ ไม่เผยแพร่หรือสร้างข่าวลวงที่จะทำให้สถานการณ์แย่ลง ไม่ไปในที่มีคนแออัด และ สังคมสมานฉันท์ สังคมต้องใส่ใจต่อสู้กับโรคนี้ร่วมกัน ช่วยกันสอดส่องดูแลช่วยเหลือกัน ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะเราป้องกันตัวเองได้ ร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐในการควบคุมป้องกันโรค เชื่อมมั่นในระบบของไทยที่เราควบคุมป้องกันโรคที่ผ่านมามีด้วยดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ดีเอส ประชุมร่วมกับเฟซบุ๊กประเทศไทย รับมือข่าวปลอมเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา โดยหากมีการเข้าไปค้นหาเรื่องไวรัสโคโรนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เฟซบุ๊กจะขึ้นข้อความลิงก์ไปยังเว็บไซต์กรมควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง มาตรการต่อมา คือ ประชาชนสามารถแจ้งบัญชี Avatar โดยกดปุ่ม report profile กับ report post ได้ด้วยตัวเอง ขณะเดียวกัน เฟซบุ๊กจะใช้ AI ตรวจสอบบัญชีปลอม หากบัญชีใดทำผิดกฎของเฟซบุ๊กบ่อยๆ เช่น โพสต์เฟกนิวส์ ระบบจะจัดการให้คนเห็นโพสต์จากบัญชีนี้น้อยลง ห้ามไม่ให้เพจซื้อโฆษณาหรือทำธุรกรรมผ่านทางเฟซบุ๊ก และจะแจ้งเตือนผู้แชร์ข้อความที่เป็นเฟกนิวส์ให้ทราบ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ mthai</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ (วันที่ 8-14 มี.ค. 63) จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย พบว่า พื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ตาก และนครสวรรค์ ส่วนใหญ่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีบางจังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ด้านกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศวันที่ 8 มี.ค. 2563 เวลา 08.00 น. ค่าฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กทม. ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ขณะที่ www.airvisual.com รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษ พบว่า เช้านี้ เมืองเชียงใหม่ อยู่ในลำดับที่ 7 ของโลก ค่าฝุ่น 155 US AQI และกทม.อยู่ในลำดับที่ 49 ของโลก ค่าฝุ่น 57 US AQI</p>	
<p>คำสั่งโยกย้ายผอ.รพ. เสนอข่าว : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ลงนามในคำสั่งเลขที่ สธ.0208.10/851 เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2563 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ ส่งถึงผู้ว่า สมุทรปราการ โดยย้าย พญ.อุทัย วรรณวินิจ ผอ.รพ.สมุทรปราการ ไปเป็น ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ และตั้ง นพ.นำพล แคนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร มาดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สมุทรปราการ แทน ทำให้บุคลากรจำนวนหนึ่งออกมาคัดค้าน เห็นว่าเป็นคำสั่งโยกย้ายนอกฤดูกาลที่ไม่มีความเป็นธรรม ทำให้ภารกิจของรพ.ชงัก พร้อมยื่นหนังสือคัดค้านฯ มามายัง ปลัด สธ. และผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6</p> <p>ด้าน พญ.อุทัย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทำให้รพ.สมุทรปราการเป็นสมาร์ตฮอสมิทอล สามารถตรวจสอบการทำงานต่าง ๆ ได้ จึงคิดว่าทำให้มีคนเสียประโยชน์และต้องการทำลายทีมพัฒนา จึงส่งข้อมูลไปยังเพจเฟซบุ๊กแห่งหนึ่งกล่าวหาว่ามีการใช้รถหลวง และปัญหาเรื่องขวัญกำลังใจ จึงได้รายงานเรื่องนี้ไปยังปลัด สธ. พร้อมแจ้งความเอาผิดผู้กล่าวหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากนั้น สธ.ได้ส่งนิติกรมาค้นหาข้อเท็จจริงและยังไม่ได้มีการสอบสวน แต่กลับตั้งข้อกล่าวหาว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ สร้างความขัดแย้งในองค์กร อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่ชลบุรี ตนก็ไปแต่พอครบกำหนดเวลาที่ต้องกลับมารพ.สมุทรปราการ ก็มีคำสั่งย้ายไปที่รพ.เพชรบูรณ์อีก ดังนั้นเมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา จึงทำหนังสือถึงรมว.สธ.เพื่อขอความเป็นธรรมในการพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ ส่วนเรื่องการนำรถหลวงไปใช้ ขอชี้แจงว่า ที่รพ.มีที่จอดรถไม่เพียงพอ จึงส่งให้นำรถไปจอดในจุดที่ใกล้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือใกล้ที่พัก ส่วนเรื่องการทำตลาดนัดในรพ. เพื่อนำเงินที่ได้ไปเข้าหอพักให้กับพยาบาลที่ต้องเข้าเวรตึก ยืนยันว่าทำถูกต้องทุกอย่าง</p>	
<p>โครงการรับยาใกล้บ้าน สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ thebangkokinsight, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ thaigov</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ในรอบ 4 เดือน ปีงบประมาณ 2563 โครงการรับยาใกล้บ้าน มีรพ.เข้าร่วมโครงการ 108 แห่ง ร้านขายยา ขย.1 จำนวน 889 ร้าน ใน 64 จังหวัด ใบบังจ่ายยาทั้งหมด 5,406 ใบ สูงกว่าเป้าหมายปี 2563 คือ มีรพ.เข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง และร้านขายยา 500 แห่ง ได้ให้รพ.ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ อาทิ การขยายไปสู่ผู้ป่วยกลุ่มอื่นเพิ่มจากที่กำหนดไว้ 4 โรค คือ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หอบหืด และโรคทางจิตเวช ปรับปรุงระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูลใบบังจ่ายระหว่างรพ.และร้านยา จัดระบบการขนส่งยาให้รวดเร็วทันเวลา เพิ่มการเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานที่ร้านขายยา เพิ่มร้านยาใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยรับทราบ สนใจ และเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ</p>	
<p>อาการมือเท้าชา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอกลุ่ม เว็บไซต์ Oryor.com ระบุว่า อาการชา เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทรับความรู้สึก สามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกาย ทำให้มีความรู้สึกเจ็บ ปวด ร้อน หรือเย็น น้อยกว่าปกติหรือไม่มีความรู้สึกเลย บางคนอาจรู้สึกซ่า ๆ หรือเจ็บจี๊ดตามปลายมือปลายเท้าแล้วหายไปหรือเป็นตลอด สาเหตุ เช่น 1.นั่งหรือยืนในท่าเดิมเป็นเวลานาน 2.มีระดับแร่ธาตุและวิตามินผิดปกติ เช่น ขาดวิตามิน บี 1-6-12 3.โรคบางโรค เช่น โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท ภูสวิต เบาหวาน ปวดศีรษะไมเกรน ลมชัก หลอดเลือดสมอง 4.ผลข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีบำบัดหรือฉายรังสี การรักษาจะรักษาที่ต้นเหตุ</p>	